

GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THAM GIA HỘI THẢO TẠI HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

Người viết: Ths. Điều Thị Vân Anh

Ngày 12/9/2023, tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, UBND huyện Vân Hồ tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Quốc gia Hang mộ Tạng Mè gắn với phát triển du lịch góp phần tạo sinh kế cho nhân dân xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ”. Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Tây Bắc có 01 báo cáo trình bày tại hội thảo. Báo cáo do nhóm nghiên cứu bao gồm: TS. Tống Thanh Bình, TS. Đặng Thị Hồng Liên, TS. Lê Thị Thu Hòa và Ths. Điều Thị Anh thực hiện.

Hang mộ Tạng Mè là di chỉ khảo cổ học thuộc loại hình “huyền táng”, các huyền quan được táng treo trên vách hang ở lưng chừng núi có độ cao trung bình từ 200m - 400m. Các quan tài đều được chế tác bằng gỗ thân cây đinh thối bỏ đôi, bên trong khoét lòng máng, bên ngoài chạm khắc hình sóng nước, hai đầu có mấu chốt “đầu thuyền đuôi én”. Kết quả nghiên cứu phân tích các-bon C-14 thì những mộ này có niên đại đi cốt cách đây 1240 năm. Trong khu vực hang mộ Tạng Mè còn có hang Nà Lò, chứa 36 mộ gỗ, hang Khoang Tuống chứa 7 mộ gỗ. Khu vực các hang mộ táng gỗ được bao bọc bởi dãy núi đá vôi hiểm trở thuộc xã Suối Bàng, với nhiều suối nhỏ, rừng rậm nằm ngay sát bờ con sông Đà.

Qua nghiên cứu, lối mộ táng trong thân gỗ, là một phong tục của tộc người cổ xuất phát từ điều kiện tự nhiên và mong muốn chết được an toàn, siêu thoát. Việc phát hiện ra hàng trăm mộ trong các hang động và mái đá ở xã Suối Bàng và các xã trong huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) góp phần vào việc nghiên cứu cách thức, tập tục mai táng của một bộ phận cư dân, dân tộc mang đậm yếu tố địa phương ít nhiều có những mối quan hệ với người Việt cổ ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và các dân tộc khác trong khu vực Đông Nam Á và Nam Trung Quốc. Khu di tích hang mộ Tạng Mè có giá trị lịch sử văn hóa tín ngưỡng và tư liệu về nhân chủng học của tộc người cổ đang cần tiếp tục được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.

Ngày 05-03-2014, Bộ Văn hóa TT&DL đã ban hành quyết định số 523/QĐ-BVHTTDL công nhận di tích khảo cổ hang mộ Tạng Mè, thuộc xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, cho đến nay, di tích gần như vẫn không có bất cứ hoạt động khai thác văn hóa du lịch chính thức nào, các hoạt động chỉ dừng lại ở mức tự phát, chưa có ban quản lý di tích để quản lý và bảo tồn di tích. Chính vì vậy, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận tổng quan về Hang mộ Tạng Mè, hiện trạng di tích và những vấn đề đặt ra trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Hang mộ Tạng Mè gắn với phát triển du lịch; sưu tầm và biên dựng câu chuyện, lời dẫn cho di tích Hang mộ Tạng Mè phục vụ phát triển du lịch...Báo cáo “Sưu tầm và biên dựng câu chuyện, lời dẫn cho di tích quốc gia Hang mộ Tạng Mè phục vụ phát triển du lịch” của nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Khoa học Xã hội được đánh giá cao tại hội thảo về giá trị khoa học cũng như thực tiễn.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:



Hình 1: Cán bộ giảng viên Khoa KHXH chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức hội thảo



Hình 2: Các huyền quan trong Hang mộ Tạng Mè



Hình 3: Các huyền quan trong Hang mộ Tạng Mè



Hình 4: Các giảng viên chụp hình lưu niệm cùng cựu sinh viên Bàn Văn Hạnh- K50 ĐHSP Sư- Địa hiện đang công tác tại UBND xã Suối Bàng